

KỶ HỢP THỨ BẢY QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

còn rất dồi dào. Bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết vấn đề trên. Thứ hai, theo báo cáo của Bộ trưởng, hiện nay có 25 dự án đang thực hiện nhưng gặp khó khăn về nguồn vốn, khả năng phải đình hoãn, nguy cơ không phát huy được hiệu quả vốn đầu tư và gây bức xúc trong nhân dân; số liệu thống kê như vậy đầy đủ chưa và Bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết vấn đề trên, trong đó đối với dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông

Hóa nói Thái Bình - Hải Phòng đã đặt vấn đề ở nội dung này chưa?

Đại biểu Bùi Văn Xuyên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông do Bộ Giao thông Vận tải là chủ đầu tư và phê duyệt từ năm 2009, được điều chỉnh nâng tổng mức đầu tư, dự kiến đưa vào vận hành năm 2013 nhưng đến nay dự án vẫn chưa đưa vào vận hành thương mại được. Bộ trưởng cho biết



Đại biểu Phạm Văn Tuấn (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) phát biểu tại hội trường.

lý do gì mà đến nay qua chạy thử rồi, đã 99% phần thi công hoàn thành mà vẫn chưa đưa vào vận hành thương mại. Có xem xét đến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đội vốn, kéo dài dự án này không?

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các nội dung: công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn, quản lý hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; công tác phòng ngừa mê tín, dị đoan; quản lý nguồn thu từ các khu di tích, danh lam thắng cảnh, du lịch tâm linh; công tác quản lý và phát triển dịch vụ du lịch...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 5/6, UBND tỉnh họp nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp báo cáo về việc quyết định hình thức lựa chọn chủ đầu tư; phương án giao đất cho chủ đầu tư thực hiện các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu tập trung thảo luận về những căn cứ pháp lý để áp dụng hình thức lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh với mục tiêu phải đạt được là: lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhà ở bảo đảm chất lượng, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn và có nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ tiền sử dụng đất cao nhất.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND

tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh văn bản nêu rõ những mâu thuẫn giữa Luật Đất đai và Luật Nhà ở trong việc áp dụng hình thức lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh; thống nhất chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện. Trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH Bảo Vân, các đại biểu tập trung thảo luận những cơ sở pháp lý để việc triển khai thực hiện các công việc tiếp theo bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe Sở Kế

hoạch và Đầu tư báo cáo việc giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Bảo Vân. Dự họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và thành phố Thái Bình.

Công ty TNHH Bảo Vân được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường Cao đẳng nghề Phú Châu - phân hiệu Thái Bình, trong đó quy hoạch diện tích trường hơn 170.000m<sup>2</sup> và diện tích đường ngoài trường, lưu không tuyến tránh S1. Sau 9 năm kể từ ngày quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện. Trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH Bảo Vân, các đại biểu tập trung thảo luận những cơ sở pháp lý để việc triển khai thực hiện các công việc tiếp theo bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH Bảo Vân về nhu cầu đầu tư của Công ty bởi trong điều kiện hiện nay tỉnh đang rất cần một cơ sở đào tạo nghề ngoài công lập; giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát nhu cầu đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, làm căn cứ để tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất nếu trong trường hợp vẫn tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề Phú Châu - phân hiệu Thái Bình, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Đầu tư; đối với nhà đầu tư, phải ứng trước kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án đồng thời báo cáo cụ thể để tỉnh xem xét, giải quyết.

MINH HƯƠNG

CẦN THỰC HIỆN NGHIÊM...

(Tiếp theo trang 1)

Ban Chỉ đạo thi THPT cấp tỉnh đang tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các điểm thi, nơi in sao đề thi, chấm thi; đồng thời, tổ chức ra soát thi nghĩ cho các cán bộ thi ở xa điểm thi. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng các phương án nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các điểm thi và các điểm thực hiện các khâu của kỳ thi.

gia năm 2019 của tỉnh Thái Bình. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh cần thực hiện nghiêm các khâu của kỳ thi, trong đó chú trọng đến công tác in sao đề thi; vận chuyển, lưu trữ bài thi; lắp camera an ninh giám sát tại các điểm thi đồng thời vũ hiệu hóa các camera đang được các trường lắp trong các phòng học được trưng dụng làm phòng thi sắp tới. Về cán bộ làm công tác thi, cần lựa chọn chặt chẽ những cán bộ, giáo viên có phẩm chất, trách nhiệm, từ đó làm tốt công tác tư tưởng và tập huấn quy chế cho từng bộ phận làm thi. Rút

kinh nghiệm từ kỳ thi năm trước, PGS, TS Mai Văn Trinh đề nghị Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh cần đặc biệt thực hiện nghiêm các khâu coi thi, chấm thi và xử lý các tình huống bất thường xảy ra trước, trong và sau kỳ thi.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh đã tiến hành kiểm tra nơi in sao đề thi, thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường THPT Bắc Kiến Xương và Trường THPT Đông Tiến Hải.

TIỀN HẢI

Xử lý nghiêm lái xe vi phạm nồng độ cồn

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Tiền Hải triển khai từ nay đến cuối năm 2019.

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước, số vụ tai nạn cũng như số người tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia diễn biến hết sức phức tạp. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Tiền Hải đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó tăng cường lực lượng, phương tiện kỹ thuật, mở các đợt cao điểm để xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Thời gian tập trung tuần tra, kiểm soát từ 11 giờ 30 phút đến 14 giờ và từ 19 giờ đến 22 giờ hàng ngày.



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Tiền Hải kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên đường ĐT.465 đoạn qua địa bàn thị trấn Tiên Hải.

Anh Nguyễn Văn Công ở thôn Đông Quách, xã Nam Hà là lái xe Xi nghiệp Vận tải Tiên Bộ cho biết: Uống rượu, bia từ lâu đã trở thành thói quen của một số người, đặc biệt là nam giới. Sử dụng rượu, bia trước khi lái xe dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng tới sự tập trung, phán đoán, phản xạ của người điều khiển phương tiện. Qua các

phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà nguyên nhân chính được xác định là tài xế sử dụng rượu, bia, chất kích thích trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, tôi đề nghị lực lượng chức năng

Tập huấn kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng

Sáng ngày 5/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện ma túy đến năm 2020 cho các điểm tư vấn, điều trị nghiện ma túy trong tỉnh.

Trong 3 ngày (5 - 7/6), hơn 100 học viên là lãnh đạo, cán bộ trạm y tế, cán bộ lao động - thương binh và xã hội, công an xã, phường, thị trấn của 26 điểm tư vấn, điều trị nghiện ma túy trong tỉnh được truyền đạt các nội dung về công tác cai nghiện ma túy; các khái niệm mới về tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy; hướng tiếp cận điều trị và chăm sóc tại cộng đồng cho người sử dụng

ma túy; các nguyên tắc điều trị và chăm sóc người nghiện tại cộng đồng; kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, tư vấn, cách đặt câu hỏi, kỹ năng diễn đạt, kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện quá trình tư vấn... Trong quá trình tập huấn, các học viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Những nội dung được truyền đạt tại lớp tập huấn sẽ giúp thành viên các điểm tư vấn, điều trị nghiện ma túy có kiến thức cơ bản về công tác cai nghiện ma túy để triển khai có hiệu quả tại địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG

Điều 5, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định: phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/lit khí thở; phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/lit khí thở; phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/lit khí thở...

tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những lái xe vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi tham gia giao thông.

Trực tiếp tham gia tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường ĐT.465 đoạn qua địa bàn thị trấn Tiên Hải, Thượng úy Đỗ Anh Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiên Hải cho biết: Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhưng trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn gặp không ít khó khăn. Có những trường hợp lái xe khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra không những không chấp hành mà còn cố tình vòng vo, trốn tránh. Một số trường hợp khác do sợ bị phạt nên cố tình không chịu thổi vào máy đo

PHẠM HƯƠNG

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Kết quả, từ năm 2015 đến năm 2017, Đảng bộ xã đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; năm 2018 đạt danh hiệu đảng bộ tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm liền chính quyền xã đạt danh hiệu vững mạnh tiêu biểu.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; nội dung, phương pháp phân công công tác cho đảng viên ở chi bộ; việc triển khai đảng kỳ nội dung cam kết của cán bộ, đảng viên; kết quả thực hiện các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của xã Quốc Tuấn. Đồng chí mong muốn thời gian tới Huyện ủy Kiến Xương, Đảng ủy xã Quốc Tuấn và các chi bộ tiếp tục quan tâm thường xuyên tới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cần nghiên cứu bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp trên, giữ vững các nguyên tắc và bám sát các quy trình, trong đó đề cao trách nhiệm của chi ủy trong việc thảo luận để xác định nội dung sinh hoạt, từ đó điều hành thực hiện, ban hành nghị quyết, giao nhiệm vụ, giám sát, đôn đốc thực hiện. Đề nghị bí thư các chi bộ phát huy cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, phát huy dân chủ, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đảng ủy xã Quốc Tuấn cần quan tâm, có sự hỗ trợ phù hợp với các chi bộ, nhất là việc phổ biến, cung cấp thông tin, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh tới các chi bộ. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trên địa bàn bằng những việc làm cụ thể, tạo sức lan tỏa để các phong trào ở địa phương phát triển.

Sáng ngày 5/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Đảng ủy xã Đông La (Đông Hưng) về tình hình tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nội dung, phương pháp phân công công tác cho đảng viên ở chi bộ; triển khai đảng kỳ nội dung cam kết của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh và huyện Đông Hưng.

Đảng bộ xã Đông La hiện có 385 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ thôn. Việc phân công công tác cho đảng viên được thực hiện ở chi bộ hàng năm và bổ sung, điều chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ của các chi bộ trong năm. Đảng ủy xã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ tổ chức thực hiện phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở chi bộ đúng nguyên tắc, đúng việc, phát huy sở trường. Năm 2018, có 98,4% đảng viên xây dựng cam kết tự dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân theo quy định. Các chi bộ thường xuyên theo dõi, giám sát thực hiện cam kết làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên vào cuối năm. Năm 2018, toàn xã có 90,8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 16,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 8,9% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 0,3% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; 2/12 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9/12 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi làm rõ các vấn đề cụ thể về vai trò của tổ chức cơ sở đảng, nhất là chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc nắm bắt tư tưởng, tình cảm của đảng viên và quần chúng nhân dân; trách nhiệm của đảng viên trong lĩnh hội, triển khai đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy xã Đông La đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy xã luôn nhận thức, đánh giá đúng, đầy đủ vai trò hạt nhân lãnh đạo của các chi bộ trên địa bàn; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ phải chuẩn bị nội dung sinh hoạt cụ thể, bám sát các vấn đề cấp thiết hướng và các vấn đề cộng đồng dân cư quan tâm, bức xúc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của cán bộ, đảng viên với cấp ủy, chi bộ, của quần chúng nhân dân với cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nghiên cứu, chọn lọc thông tin định hướng của cấp trên để quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã thường xuyên hướng dẫn, tập huấn, cung cấp thông tin chính thống cho các chi ủy, cử cán bộ xuống tận chi bộ phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp để ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Huyện ủy Đông Hưng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, để ra giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn.

Khống chế nhanh vụ cháy tại trung tâm thành phố Thái Bình

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 5/6/2019, anh Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1990 là đầu bếp của cửa hàng Nông dân, địa chỉ số 209, tổ 15, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình đang chế biến thức ăn tại khu bếp đặt ở tầng hai ngôi nhà thì xảy ra sự cố một đầu nối giữa bếp và bình gas và xảy ra cháy. Ngon lửa bùng phát cháy lan ra các vật dụng xung quanh.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng và 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ tiến hành dập lửa đồng thời tổ chức di dời 3 bình gas (loại 45kg) khỏi khu bếp. Sau khoảng 10 phút đám cháy đã được dập tắt, không xảy ra thương vong về người, thiệt hại tài sản không đáng kể.

NGUYỄN TÙNG

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 về giải Đặc biệt xổ số miền Bắc Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng Số trúng thưởng: 47625 Mở thưởng ngày 30 tháng 5 năm 2019 Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng. Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ. Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu. CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

PHẠM HƯƠNG